

## **BÁO CÁO**

**kết quả thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/03/2004  
của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở  
trong đơn vị sự nghiệp từ năm 2004 - 2022**

-----

Thực hiện Công văn số 4750-CV/BTCTW ngày 27/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Đồng Nai là tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, giữ vị trí quan trọng trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, có diện tích tự nhiên 5.903,94 km<sup>2</sup>, dân số trên 3 triệu người; có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (09 huyện, 02 thành phố); 170 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Tính đến cuối năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh có 687 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 375 đảng bộ cơ sở, 312 chi bộ cơ sở (có 3.476 chi bộ trực thuộc) và 87.646 đảng viên, trong đó có 34.549 đảng viên nữ, 2.672 đảng viên dự bị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Hiện nay các đơn vị sự nghiệp trong toàn tỉnh có 100 tổ chức cơ sở đảng (34 đảng bộ cơ sở, 66 chi bộ cơ sở), 185 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 5.212 đảng viên, trong đó: Sự nghiệp công lập có 88 tổ chức cơ sở đảng (33 đảng bộ cơ sở, 55 chi bộ cơ sở), với 4.892 đảng viên; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có 12 tổ chức cơ sở đảng (1 đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở), với 320 đảng viên.

## **I- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004, Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn đảng bộ, sao gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời nghiên cứu, thực hiện phù hợp với mô hình tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập theo các loại hình đảm bảo đúng quy định.

Các cấp ủy trực thuộc tỉnh và cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên; sau đại hội đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc và thường xuyên, sửa đổi, bổ sung bảo đảm theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Sau mỗi kỳ đại hội chi, đảng bộ cơ sở, Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng hoàn thiện Quy chế hoạt động phù hợp với từng loại hình (trường học, bệnh viện...), đồng thời, trong xây dựng chương trình công tác thực hiện nghị quyết hàng năm đều gắn với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, đơn vị; phân công cấp ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể; định hướng thông tin trong công tác tuyên truyền; phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong các chi đảng bộ trực thuộc các cấp ủy trực thuộc tỉnh...

Ngoài ra, Thường trực các cấp ủy cũng đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong các chi, đảng bộ; trong đó tập trung chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ các chi, đảng bộ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kịp thời động viên và biểu dương các chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### **2. Kết quả thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư**

#### **2.1. Về thực hiện chức năng của đảng bộ, chi bộ cơ sở**

Những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp đã cơ bản thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác của đơn vị; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

- Chi, đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thành phố là hạt nhân chính trị, phối hợp cùng ban lãnh đạo đơn vị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong điều kiện đổi mới mô hình tổ chức, các chi, đảng bộ đơn vị sự nghiệp luôn kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

## ***2.2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao***

Đánh giá việc ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ:

Ban hành nghị quyết là khâu đầu tiên, quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi chi, đảng bộ các đơn vị sự nghiệp. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng bằng các nghị quyết, là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Kết quả rà soát và kiểm tra, giám sát hàng năm cho thấy, về cơ bản, cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp thực hiện khá tốt việc ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hằng năm, các tổ chức đảng đều chủ động tổng kết hoạt động để bổ sung, điều chỉnh ban hành nghị quyết mới cho phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển.

### ***a) Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng***

Các chi, đảng bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do ngành cấp trên giao; lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy (đối với các chi bộ trường học), kinh doanh, dịch vụ công (đối với chi, đảng bộ khác); lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia; lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan chuyên môn cấp trên.

### ***b) Về lãnh đạo công tác tư tưởng***

Các chi, đảng bộ căn cứ vào nghị quyết hàng tháng, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức và người lao động, xây dựng tinh thần

làm chủ, tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong mỗi cơ quan, đơn vị; kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, viên chức nắm vững và chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn được giao; lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên và viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, phòng, chống tham nhũng; phòng, chống những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

*c) Về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ*

Các chi, đảng bộ đơn vị sự nghiệp lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định của cấp có thẩm quyền; đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét quyết định hoặc hiệp ý các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của từng đơn vị; lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo và bồi dưỡng viên chức của đơn vị theo quy định của Đảng, của Tỉnh ủy và quy định của các cấp ủy; nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển... đối với các đồng chí lãnh đạo đơn vị phụ trách.

*d) Về lãnh đạo công tác đoàn thể nhân dân*

Các chi, đảng bộ lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của mỗi cơ quan, đơn vị.

*đ) Về lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng*

- Các chi, đảng bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng; đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên để xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của mỗi đơn vị; thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ viên chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng; quyết định triệu tập Đại hội toàn thể và Hội nghị giữa nhiệm kỳ của chi, đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

**2.3. Về mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ**

Đánh giá mối quan hệ giữa đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng đơn vị và các tổ chức liên quan: số lượng quy chế đã ban hành để bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ

giữa đảng bộ, chi bộ với thủ trưởng đơn vị và các tổ chức liên quan trong công tác. Việc tổ chức thực hiện các quy chế; các mối quan hệ của đảng bộ, chi bộ.

*a) Về mối quan hệ của chi, đảng bộ đối với thủ trưởng đơn vị*

- Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa các chi, đảng bộ với thủ trưởng đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi, đảng bộ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thủ trưởng mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của cấp ủy, đảng bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.

- Chi, đảng bộ đơn vị sự nghiệp luôn đảm bảo và tạo điều kiện để Trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được ngành dọc và cấp trên giao. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên báo cáo với chi, đảng bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp đến của đơn vị. Chi, đảng bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng để phối hợp lãnh đạo thực hiện.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp luôn đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để chi, đảng bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đối với mọi hoạt động của đơn vị. Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết kịp thời, thủ trưởng đơn vị có sự trao đổi thống nhất với đồng chí bí thư chi, đảng bộ để tổ chức thực hiện và báo cáo với chi, đảng bộ trong phiên họp gần nhất.

*b) Về mối quan hệ của chi, đảng bộ đối với các đoàn thể nhân dân.*

Các chi, đảng bộ lãnh đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp; thường xuyên nắm tình hình và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong đơn vị đối với Đảng; định kỳ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư hoặc chi ủy viên được phân công họp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

*c) Về mối quan hệ của chi, đảng bộ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương*

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có trụ sở đóng chân trên địa bàn địa phương, đã thường xuyên gắn kết, phối hợp trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với các Trường trung học phổ thông trước và trong giờ tan học (đơn vị ngành giáo dục); đối với Trung tâm y tế, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND các phường, xã trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên làm việc tại Trạm y tế phường, xã.

- Đối với việc phối hợp thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, nay là Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XII “*về trách nhiệm của đảng viên đang*

*công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú*". Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung việc chấp hành Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú vào chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm của chi bộ để tổ chức thực hiện, đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc tỉnh theo dõi, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định. Qua kiểm tra, nhìn chung các chi bộ đều có xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; các đồng chí đảng viên đều chấp hành nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, chưa có trường hợp nào đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các cấp ủy cơ sở đảng các phường, xã duy trì tốt chế độ sinh hoạt, tổ chức họp mặt đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị định kỳ hàng năm ít nhất 2 lần để thông tin cho đảng viên biết tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương để đảng viên nắm rõ và gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình và nhân dân thực hiện. Hầu hết đảng viên được tiếp nhận đã tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt tại chi, đảng bộ nơi cư trú.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Ưu điểm và nguyên nhân**

##### **1.1. Ưu điểm**

Từ việc quán triệt cụ thể quy định 97-QĐ/TW tới tất cả các cán bộ, đảng viên và qua quá trình triển khai thực hiện cơ bản các cán bộ, đảng viên đã nhận thức và nghiêm túc thực hiện, đã xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Cấp ủy các đơn vị bám sát Quy định 97 của Ban Bí thư Trung ương cùng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên để xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với mô hình từng đơn vị; xây dựng mối quan hệ công tác với thủ trưởng cơ quan; xây dựng mối quan hệ với cấp trên, với cấp ủy địa phương,... xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và cấp ủy viên; đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tư tưởng chính trị vững vàng; thực hiện tốt quy chế làm việc,

nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị. Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên được nâng lên. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; phấn đấu khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tận tụy phục vụ Nhân dân; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

### **1.2. Nguyên nhân**

Sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên; điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động không ngừng được cải thiện; làm tốt công tác môi trường, hài hoà với địa phương, cộng đồng. Nhận thức của cấp uỷ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các trường về thực hiện Quy định 97-QĐ/TW ngày càng được nâng lên, vai trò của cấp uỷ đảng các đơn vị được thể hiện rõ nét. Chất lượng đảng viên kết nạp có trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng được nâng lên, kết hợp công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, việc hoàn thiện luật pháp ngày càng chặt chẽ đã tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Đảng.

### **2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân**

- Tuy nhiên, quá trình theo dõi, qua công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, vẫn còn một số hạn chế, Ban Thường vụ, các ban xây dựng đảng các cấp uỷ trực thuộc tỉnh đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh như: Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng còn ít. Nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình và ra nghị quyết lãnh đạo còn chung chung, chưa sát với tình hình thực tế; nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, còn có trường hợp lấy sinh hoạt chuyên môn thay cho sinh hoạt chi bộ (một số chi bộ ngành giáo dục). Trong sinh hoạt chi bộ đảng viên còn một số ít ngại phát biểu.

- Một số đơn vị sự nghiệp tổ chức đảng trực thuộc cấp uỷ địa phương, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan ngành dọc, do vậy việc thống nhất trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chuyên môn cấp trên có lúc, có thời điểm chưa bảo đảm.

## **IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

Qua quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 97-QĐ/TW, cụ thể như sau:

## ***1. Về bố cục***

Đề nghị bổ sung phụ lục liệt kê các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, vì hiện nay một số địa phương vẫn chưa xác định rõ được loại hình cơ quan nhà nước hay đơn vị sự nghiệp công lập.

## ***2. Về tên gọi***

Đề nghị bỏ cụm từ “*đảng bộ, chi bộ cơ sở*”, bổ sung cụm từ “*tổ chức đảng*”, biên tập lại thành “Chức năng, nhiệm vụ của **tổ chức** Đảng trong các đơn vị sự nghiệp”.

- Lý do: Hiện nay rất nhiều các tổ chức đảng là chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong khi chưa có quy định chức năng, nhiệm vụ, do vậy phải áp dụng quy định của tổ chức cơ sở đảng sẽ không là căn cứ thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trân trọng báo cáo Ban Tổ chức Trung ương (*kèm theo các Biểu mẫu báo cáo*).

### Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c TVTU,
- Các ban đảng, VPTU,
- CP.VPTU- N2,T, P,
- Lưu VPTU.

### Đồng kính gửi:

- Đ/c Đào Công Nhanh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức TW.

N2-M3/BC

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**□  
Hồ Thanh Sơn**